

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน โครงการหญิงสุขภาพดีปราศจากมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองแระ มีความประสงค์จะทำแผนงาน/โครงการหญิงสุขภาพดีปราศจากมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบาแระใต้ เป็นเงิน ๑๕,๖๕๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลกรองจากอุบัติเหตุ ในกลุ่มสตรีอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี พบว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง ส่งผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัว ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดสรุปได้แน่ชัดถึงสาเหตุของการเกิดโรค วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบในระยะเริ่มแรก

เนื่องจากมะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง และพบได้ในสตรีตั้งแต่วัยสาวจนถึงวัยชรา พบมากในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ซึ่งมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันพบว่ามีร้อยละ ๔๕ มีส่วนร่วมกับการอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิด HPV และมีสาเหตุส่งเสริมอื่นๆของการเกิดมะเร็งปากมดลูกดังต่อไปนี้ คือ สตรีที่มีการร่วมเพศตั้งแต่อายุยังน้อย หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ สตรีที่มีบุตรมากหรือมีบุตรตั้งแต่อายุยังน้อย (น้อยกว่า ๒๐ ปี) สตรีที่มีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยๆ สตรีที่ไม่รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ สตรีที่มีการอักเสบ หรือการระคายเคืองบริเวณปากมดลูก มีประวัติสูบบุหรี่ระยะนาน เป็นโรคมุมมีคัมกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์และการถ่ายถอดทางกรรมพันธุ์ ซึ่งในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการอะไรเลยหรือมีอาการนำ เช่น มีตกขาวผิดปกติ ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีเลือดออกขณะหรือหลังร่วมเพศ มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังหมดประจำเดือนแล้ว จนถึงมีอาการอ่อนเพลีย ซีด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

จากเหตุผล และความจำเป็นดังกล่าว ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองแระ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและรณรงค์การตรวจคัดกรอง ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี เพื่อค้นหาผู้หญิงที่มีอาการในระยะเริ่มแรก และสามารถรักษาได้ทันเวลา และลดอัตราการป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูก

๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้กลุ่มสตรี อายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
๒. เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี ที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูกได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมทุกราย
๔. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก